



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๓๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๘๙

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตือน น้ำประปาเค็ม ๔ กลุ่มเสี่ยงให้ เลี่ยงดื่ม/อย่า ใช้รดต้นไม้	siamrath thairath facebook.com/aswin kwanmuang	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาน้ำประปามีรสชาติดกร่อย เนื่องจากสภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้มีน้ำเค็มผ่านเข้าระบบน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ซึ่งยังใช้เพื่อการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต ตลอดจนผู้ป่วยโรคทางสมองและสัตว์เลี้ยวขนาดเล็ก เพราะอาจได้รับปริมาณโซเดียม หรือความเค็มเกินปริมาณที่สามารถบริโภคได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกับภาวะโรคที่เป็นอยู่ ส่วนผู้ที่มีสุขภาพปกติยังสามารถบริโภคน้ำประปาได้ แต่ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็มในอาหารให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ควรระมัดระวังการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาไปใช้กับพืช เนื่องจากค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกินมาตรฐาน ๑.๒ กรัม/ลิตร	<u>ด้านบวก</u> - แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปาและงดใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขากับการเพาะปลูก เนื่องจากสภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำประปามีความเค็ม	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนั ก ง า น ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
๒	เตรียมความพร้อมรับมือ พื้นที่ภัยแล้ง ปี ๖๔	เดลินิวส์	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รผว.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่ขอยโมตริจิต ๒๔ เขตคลองสามวา เพื่อตรวจสอบและติดตามปัญหาภัยแล้งว่า จากการลงพื้นที่พบคลองข่อยสี่ที่เชื่อมระหว่างคลองแปดและคลองแก้วมีสภาพดินเขิน น้ำจากคลองแปดและคลองแก้วไม่สามารถไหลเข้าคลองข่อยสี่ได้ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เบื้องต้น ได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงานเขตคลองสามวา ขุดลอกคลองดังกล่าว รวมทั้งให้สำนักการโยธาปรับปรุงพื้นที่กรังริมคลองให้สามารถสัญจรได้ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังติดตามการขุดลอกคลองกระทุ่มล้ม โดย สนน.ได้ดึงน้ำจากคลองลำปลาทิวเข้าคลองกระทุ่มล้มผ่านคลองเชื่อมให้เข้าถึงพื้นที่ทำนาด้านใน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองตาสอนด้านเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมสั่งการให้สำนักงานเขตลาดกระบังและ สนน.ก่อสร้างทำนบชั่วคราวเพื่อใช้กักเก็บน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ นำน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เข้าคลองตาสอนช่วยเกษตรกรให้มีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนั ก ง า น ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	ผู้บริหาร กทม. ตรวจสอบ การเปิดเรียน วันแรก หลังปิดการเรียน การสอนจาก สถานการณ์ โควิด-๑๙	สยามกีฬา เดลินิวส์ ไทยรัฐ komchadluek innnews springnews siamrath mgronline tna.mcot matichon bangkokbiznews thebangkokinsight thainews	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการเปิดการเรียน การสอนของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ บางเขน เป็นวันแรก หลังจากหยุด การเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ว่า โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ โดยทำความสะอาด จัดกิจกรรม Big Cleaning โรงเรียน พร้อมกำหนดมาตรการภายใน ๑ วัน ต้องตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน ๓ ครั้งคือ ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน กลางวัน และเย็น พร้อมเน้นย้ำมาตรการการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใน โรงเรียน โดยเฉพาะในเวลาช่วงพัก ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง จึงสั่งกำชับให้ครู ดูแลอย่างเข้มงวด</p> <p>- ขณะเดียวกันเด็กเล็กต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการใส่ หน้ากากอนามัยในระยะเวลานาน ๆ อาจกระทบต่อสุขภาพ จึงอาจจะให้ เด็กเล็กใส่หน้ากากอนามัยสลับกับการใส่เฟซชีลด์ แต่ยังคงเว้นระยะห่าง อย่างเข้มงวด ส่วนการรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนจะแจกข้าวกล่อง ให้รับประทานรายบุคคล โดยรับประทานแบบเว้นระยะห่างเมื่อรับประทานเสร็จ ต้องทิ้งกล่องทันที โดยอีก ๒ สัปดาห์ โรงเรียนจะสรุปและรายงานผลดำเนินการ ให้ กทม.ทราบ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ปกครองที่ ยังมีความกังวล สามารถให้บุตรหลานเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่บ้าน ซึ่งเป็น อีกทางเลือก โดย กทม.ไม่ได้บังคับ</p> <p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิด การเรียนการสอนของโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนาว่า กทม.ได้กำหนด มาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติตามโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาด โดยจัด ให้มีระบบคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มาเชื่อนอกจากนี้ ได้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่ให้เกิน ๒๕ คน/หนึ่งห้องเรียน ซึ่งใน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอก็สามารถจัดตารางการเรียนการสอนสลับวันได้ อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนปฏิบัติตาม มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด พร้อมขอ ความร่วมมือโรงเรียนให้สื่อสารไปยังผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการ คัดกรองบุตรหลานเบื้องต้นก่อนพามาส่งที่โรงเรียน หากพบเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการของผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ปกครองประสานมายังโรงเรียน เพื่อขอความ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมการ จัดการเรียนการสอนและ เข้มงวดมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน สังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักงานการศึกษา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความ เข้มงวดมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ใน โรงเรียนสังกัด กทม.และ ติดตามสถานการณ์โรคโค วิด-๑๙ รวมทั้งโรคที่ เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน หายใจในนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	<p>มอบนโยบาย เทศกาลกวดขัน สถานประกอบการ ป้องกันโควิด-๑๙/ กวดขันมาตรการ จัดระเบียบ ต่อเนื่อง</p>	<p>เดลินิวส์ innnews thailandplus</p>	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ ๑ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตตรวจตรา กวดขันสถานที่และสถานประกอบการให้ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๔ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน แก่กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งอาหาร รถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตปฏิบัติงานตามโครงการ School Zone Safety Care บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่เขตทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย สำหรับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าด้านอื่น ๆ อาทิ จอดรถหรือซบซึบบนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้าและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่น ๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันต่อเนื่อง</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- กำชับเข้มงวดมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังจากทบทวนออกประกาศผ่อนปรนให้เปิดกิจการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง</p>
๕	<p>ขอความเห็นชอบ พื้นที่ทำการค้า/ เน้นความเป็น ระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>เดลินิวส์ innnews thailandplus</p>	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ ๑ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจว่า ตามที่สำนักเทศกิจ (สนท.) ออกประกาศ กทม. (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ และมอบหมายสำนักงานเขตสำรวจจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ๑๗๑ จุด ในพื้นที่ ๑๘ เขต ที่ไม่ขัดต่อประกาศ เพื่อเสนอจุดทำการค้าต่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>- จัดพื้นที่ทำการค้าให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่การค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>พื้นที่ทำการค้า ๑๒๙ จุด โดยมีการรวบรวมพื้นที่ทำการค้าที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย คงเหลือพื้นที่ทำการค้าได้ ๙๔ จุด ผู้ค้ารวมประมาณ ๗,๐๐๐ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ทำการค้า หากได้รับความเห็นชอบจะจัดทำประกาศฯ เสนอ ผว.กทม. ลงนามบังคับใช้ต่อไป</p>		
๖	<p>คุมเข้มจุดคัดกรองโควิด-๑๙ ป้องกันการเคลื่อนย้ายประชาชน</p>	<p>เดลินิวส์</p>	<p>- นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่บริเวณด้านตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ถ.พระรามที่ ๒ เขตบางขุนเทียน เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่า การตั้งจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ระมัดระวังการเคลื่อนย้ายประชาชนที่อาจกลายเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และขอให้ประชาชนที่จะสัญจรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือและพกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัว ควบคู่กับการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมย้ำประชาชนให้ใช้งานระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ และแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - กำชับแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองโควิด-๑๙ ในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>
๗	<p>เร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินแดง ๑ / ประสาน สน. กวดขันวินัยจราจร</p>	<p>ryt๙ thaipr newswit</p>	<p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีมีข้อสั่งการให้ กทม.เร่งแก้ปัญหาการจราจรและผิวจราจรบริเวณ ถ.ดินแดง ๑ ซึ่งถนนดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้ต้องนำรถยนต์มาจอดบนถนนว่า ถ.ดินแดง ๑ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตดินแดง เมื่อถนนดังกล่าวเกิดปัญหาจราจร หรือผิวจราจรชำรุด สำนักงานเขตดินแดง จะลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซม แต่หากสำนักงานเขตดินแดงประสานขอความร่วมมือจาก สนย.เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุดเสียหายมาก จะจัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนนในแต่ละพื้นที่ร่วมซ่อมแซมทันที</p> <p>- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักงานจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวว่า สจส.ได้ติดตั้งป้ายข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในบริเวณดังกล่าวให้เพียงพอและชัดเจน ขณะเดียวกันได้ประสาน สน.ดินแดงให้พิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรว่าด้วยการเดินทางเดียว พร้อมกวดขันวินัย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรและผิวจราจรบริเวณ ถ.ดินแดง ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จ การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจร รวมถึงการจัดการจราจรบริเวณ ถ.ดินแดง ๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>จรรยาอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซม ถ.ดินแดง ๑ เป็นการชั่วคราว แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา</p> <p>- น.ส.ศศิชา ทับทิม ผอ.เขตดินแดง กทม. กล่าวว่า ถ.ดินแดง ๑ มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ผิวจราจรจึงมีสภาพชำรุดหลุดร่อน ไม่เรียบเสมอกัน ในเบื้องต้นสำนักงานเขตดินแดงได้ดำเนินการแก้ไข โดยเทแอสฟัลท์คอนกรีตลงบนผิวจราจรที่ชำรุด ให้เรียบเสมอกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ขณะเดียวกันได้ขอจัดสรรงบประมาณปี ๖๕ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขอบบ่อพัก และฝาท่อระบายน้ำตลอดแนวความยาวถนนดินแดง ๑ ให้มีสภาพใช้งานได้สมบูรณ์ต่อไป</p>		
๘	<p>สปก.จัดทีมเฝ้าระวัง ๗๔ จุดเสี่ยงไฟไหม้ช่วงตรุษจีน ๑๐-๑๔ ก.พ.นี้</p>	<p>แนวหน้า Khaosod naewna</p>	<p>- พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปก.) กล่าวว่า สปก.ได้เตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของ กทม. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบหมายภารกิจและกำกับให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กทม. ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งมอบหมายให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ กทม. โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการและโรงงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงฆ่าสัตว์ปีกทั้งของรัฐและเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยที่ สปก. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานการปฏิบัติ รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีนและย่านชุมชนที่มีลักษณะแออัดหนาแน่น หรือมีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่า อาทิ ย่านเยาวราช สำเพ็ง วงเวียนใหญ่ และประตูน้ำ วัด ศาลเจ้า มูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ก.พ.๖๔ รวม ๕ วัน โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ ๑๑๑ คน/วัน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดเสี่ยง ๓๗ จุด เพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลัก ๓๗ จุด</p> <p>- กทม.ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าของสถานประกอบการ รมัตระวังการจุดธูปเทียนบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของ กทม. ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>- แนะนำข้อควรระมัดระวังแก่ประชาชนในการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๕๖๔ รวมทั้งช่องทางการแจ้งเหตุอัคคีภัยในกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่งและมีพื้นที่บริเวณโดยรอบไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และก่อนเข้านอน หรือออกนอกเคสสถาน ขอให้ดูแลรูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทองให้มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ควรปิดสวิทช์ และดึงปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดวาล์วเตาแก๊ส และถังแก๊สให้ เรียบร้อย ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและควรศึกษาถึง วิธีการใช้และถ่ายถอดความรู้ให้ผู้พักอาศัยใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูแลอาคารสถานที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- ทั้งนี้ จากสถิติเพลิงไหม้เปรียบเทียบในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี ๖๑ - ๖๓ พบว่า ช่วงเฝ้าระวังปี ๖๑ เกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ๒๗ ครั้ง ปี ๖๒ จำนวน ๑๙ ครั้ง และปี ๖๓ จำนวน ๖ ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่จากไฟฟ้าลัดวงจรใน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ปลั๊กต่อเชื่อมไฟฟ้า และการจุดรูปเทียน กทม.จึงขอ ความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิด จากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ หากพบเหตุอัคคีภัย สามารถแจ้งเหตุ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนหมายเลข ๑๙๙ และ ๑๕๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์